



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และเปลี่ยนแปลงวันเวลา ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันฯ รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดสอบแข่งขัน (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ในวันที่เสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย เลขที่ ๒๒๕ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ชั้น ๑ อาคารสรรพวิชัยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย เลขที่ ๒๒๕ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่เว็บไซต์ <http://op.rmutto.ac.th/person/>

๒. การปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบแข่งขันต้องปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ แต่งกายให้เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน (ถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

๒.๒ ผู้เข้าสอบแข่งขันจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันสอบแข่งขันทุกครั้ง หากบัตรชำรุดหรือสูญหายต้องแจ้งต่อประธานดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อออกบัตรแทน โดยแนบบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อประกอบการพิจารณา

๒.๓ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มดำเนินการสอบตามสมควร แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบแล้ว

๒.๔ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบโดยเคร่งครัด

๒.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

/๒.๖ ผู้เข้าสอบ...

๒.๖ ผู้เข้าสอบแข่งขันในวิชาหนึ่งวิชาใด หากทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลาจะออกนอกห้องได้ หลังจากเวลาผ่านไปแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มทำข้อสอบและจะต้องออกห่างจากห้องสอบ โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความรำคาญแก่ผู้ที่กำลังทำการสอบ

๒.๗ หากผู้เข้าสอบแข่งขันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน ให้รีบแจ้งต่อกรรมการกำกับห้องสอบ เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

๒.๘ ผู้เข้าสอบแข่งขันผู้ใดทุจริตในการสอบไม่ว่าวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในวิชานั้น

๒.๙ ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเตรียมเครื่องเขียน อุปกรณ์ในการทำข้อสอบไปเอง โดยห้ามใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรคำนวณ เครื่องคิดเลข และอุปกรณ์ในการสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบส่วนกระดาษเขียนตอบมหาวิทยาลัยฯ จะจัดให้และห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ทุกชนิด ออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด

๒.๑๐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๓.๑ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดโดยให้ผู้เข้าสอบแข่งขันสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ล้างมือบ่อย ๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณจุดเสี่ยงโดยไม่จำเป็น และสังเกตอาการป่วยของตนเอง หากมีไข้สูง ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง รีบแจ้งกรรมการคุมสอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ผลภักดี)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและสถานที่สอบแข่งขัน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตำแหน่งที่ ๑ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่บรรจุ สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย

สนามสอบ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๐๑๐๐๑	นางสาวมุกดา เส็งจิ้น	

๖๐๑๐๐๑

ตำแหน่งที่ ๑
หน่วยงานที่บรรจุ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย

กำหนดวัน เวลา วิธีการสอบแข่งขัน และสถานที่สอบแข่งขัน

วันสอบแข่งขัน	วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน	เวลา	ชั่วโมง	สถานที่สอบแข่งขัน
วันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓	<p>ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none">- ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ เศรษฐกิจ หรือสังคม ซึ่งจะเป็นลักษณะการอ่านจับใจความของบทความ อุปมาอุปไมย การสรุปหาเหตุผลและหาความสัมพันธ์ของคำ ข้อความหรือรูปภาพ- ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาโดยการให้สรุปความและหรือ ตีความจากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้น ๆ- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองของไทย ในปัจจุบัน- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑- ทดสอบความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓- ทดสอบความรู้ความสามารถในการประกันคุณภาพการศึกษา- ทดสอบความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ	๐๙.๐๐ น. - ๑๐. ๓๐ น.	๑.๓๐ ชั่วโมง	ณ ห้องประชุมสำนักงาน วิทยาเขตอุเทนถวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย

ตำแหน่งที่ ๑

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยงานที่บรรจุ

สำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย

กำหนดวัน เวลา วิธีการสอบแข่งขัน และสถานที่สอบแข่งขัน

วันสอบแข่งขัน	วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน	เวลา	ชั่วโมง	สถานที่สอบแข่งขัน
วันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓	ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๒๐๐ คะแนน) - ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง ระบบปฏิบัติการและชุดคำสั่งสำเร็จรูป - ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล - ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	๑๒.๐๐ น.- ๑๔.๐๐ น.	๒ ชั่วโมง	ณ ห้องประชุมสำนักงาน วิทยาเขตอุเทนถวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย
	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษา ทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพและท่วงท่าวาจาเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ เป็นต้น	๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป		